

๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

๘.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้วิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานรวมทั้งสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน และได้นำผลการวิเคราะห์มากำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none">- งานธุรการ- งานสารบรรณ- งานเลขานุการผู้บริหาร- งานเลือกตั้ง- งานรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.- งานประสานหน่วยงานอื่น- งานอื่นๆที่ไม่มีส่วนราชการได้รับผิดชอบ <p>๑.๒ ฝ่ายบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none">- งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง- งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.จ.- งานพัฒนาบุคลากร <p>๑.๓ ฝ่ายนิติการ</p> <ul style="list-style-type: none">- งานนิติการ- งานตราข้อบัญญัติ อบจ.ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- งานนิติกรรมสัญญา- งานรับเรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน- งานสังคมสงเคราะห์- งานสาธารณูปการ- งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย- งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญา/วิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านการจัดหาประโยชน์- งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม	<p>๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none">- งานธุรการ- งานสารบรรณ- งานเลขานุการผู้บริหาร- งานเลือกตั้ง- งานรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.- งานประสานหน่วยงานอื่น- งานอื่นๆที่ไม่มีส่วนราชการได้รับผิดชอบ <p>๑.๒ ฝ่ายบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none">- งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง- งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.จ.- งานพัฒนาบุคลากร <p>๑.๓ ฝ่ายนิติการ</p> <ul style="list-style-type: none">- งานนิติการ- งานตราข้อบัญญัติ อบจ.ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- งานนิติกรรมสัญญา- งานรับเรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน- งานสังคมสงเคราะห์- งานสาธารณูปการ- งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย- งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญา/วิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านการจัดหาประโยชน์- งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๑.๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบจ. - งานเผยแพร่สนับสนุนนโยบายของ อบจ. เกี่ยวกับงานในหน้าที่ - งานรวบรวมสถิติต่าง ๆ - งานสารสนเทศ - งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว <p>๑.๕ ฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานกิจการพาณิชย์ - งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานส่งเสริมการลงทุน - งานจัดตั้ง บำรุงรักษา และบริหารจัดการ สถานธนาฑูบาล (โรงรับจำนำ) - งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลางพืชผลทางการ เกษตรในจังหวัดลำปางเช่น ข้าวโพด สับปะรด <p>๑.๖ ฝ่ายการสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข - งานป้องกันและบำบัดโรค - งานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย - งานควบคุมป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด - งานส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน (อสม.) - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล <p>๒.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๒.๑ ฝ่ายการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการประชุม - การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุม สภาและคณะกรรมการต่าง ๆของสภา อบจ. 	<p>๑.๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบจ. - งานเผยแพร่สนับสนุนนโยบายของ อบจ. เกี่ยวกับงานในหน้าที่ - งานรวบรวมสถิติต่าง ๆ - งานสารสนเทศ - งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว <p>๑.๕ ฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานกิจการพาณิชย์ - งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานส่งเสริมการลงทุน - งานจัดตั้ง บำรุงรักษา และบริหารจัดการ สถานธนาฑูบาล (โรงรับจำนำ) - งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลางพืชผลทางการ เกษตรในจังหวัดลำปางเช่น ข้าวโพด สับปะรด <p>๑.๖ ฝ่ายการสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข - งานป้องกันและบำบัดโรค - งานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย - งานควบคุมป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด - งานส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน (อสม.) - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล <p>๒.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๒.๑ ฝ่ายการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการประชุม - การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุม สภาและคณะกรรมการต่าง ๆของสภา อบจ. 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๒.๒ ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภา อบจ. - งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ. - งานเลขานุการประธานและรองประธานสภา อบจ. - งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ. - งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามและข้อสอบถามข้อซักถามของสมาชิกสภา อบจ. <p>๒.๓ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบจ. - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น - งานส่งเสริมประชาธิปไตย <p>๓. กองแผนและงบประมาณ</p> <p>๓.๑ ฝ่ายนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. - งานการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง - งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. - งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง - งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาของ อบจ.ลำปาง - งานรวบรวมข้อมูลสถิติ - งานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโครงการประจำปี - งานติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง - งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. 	<p>๒.๒ ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภา อบจ. - งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ. - งานเลขานุการประธานและรองประธานสภา อบจ. - งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ. - งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามและข้อสอบถามข้อซักถามของสมาชิกสภา อบจ. <p>๒.๓ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบจ. - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น - งานส่งเสริมประชาธิปไตย <p>๓. กองแผนและงบประมาณ</p> <p>๓.๑ ฝ่ายนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. - งานการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง - งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. - งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง - งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาของ อบจ.ลำปาง - งานรวบรวมข้อมูลสถิติ - งานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโครงการประจำปี - งานติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง - งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๓.๒ ฝ่ายงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - การโอนงบประมาณ - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - งานโครงการเงินอุดหนุน - การจัดทำงบประมาณรายจ่าย - การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LAAS) - งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบจ. - งานประเมินผลแผนงาน/โครงการ <p>๓.๓ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโครงการประจำปี - งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่จังหวัดลำปาง - งานข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง <p>๔.กองคลัง</p> <p>๔.๑ ฝ่ายการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่าย รับ นำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน - การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา - งานการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และงานอื่น ๆ - งานเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ - งานการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และงานอื่น ๆ - งานจัดสรรเงินต่าง ๆ - งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ - งานวิชาการด้านการเงิน 	<p>๓.๒ ฝ่ายงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - การโอนงบประมาณ - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - งานโครงการเงินอุดหนุน - การจัดทำงบประมาณรายจ่าย - การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LAAS) - งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบจ. - งานประเมินผลแผนงาน/โครงการ <p>๓.๓ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโครงการประจำปี - งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่จังหวัดลำปาง - งานข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง <p>๔.กองคลัง</p> <p>๔.๑ ฝ่ายการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่าย รับ นำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน - การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา - งานการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และงานอื่น ๆ - งานเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ - งานการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และงานอื่น ๆ - งานจัดสรรเงินต่าง ๆ - งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ - งานวิชาการด้านการเงิน 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๔.๒ ฝ่ายบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดทำงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน - งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน/ประจำปี - งานจัดทำบัญชีทุกประเภท - งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท - งานตรวจสอบบัญชี - งานวิชาการด้านการเงินและบัญชี - งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น <p>๔.๓ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดเก็บรายได้ - งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ - งานทะเบียนข้อมูลผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น <p>๕. กองช่าง</p> <p>๕.๑ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม - งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย - งานออกแบบและเขียนแบบ - งานรวบรวมโครงการต่าง ๆ - งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น - งานควบคุมการก่อสร้าง - งานตรวจสอบการก่อสร้าง - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ - งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี <p>๕.๒ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี - งานตรวจสอบการก่อสร้าง - งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย - งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง - งานควบคุมการก่อสร้าง - งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น 	<p>๔.๒ ฝ่ายบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดทำงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน - งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน/ประจำปี - งานจัดทำบัญชีทุกประเภท - งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท - งานตรวจสอบบัญชี - งานวิชาการด้านการเงินและบัญชี - งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น <p>๔.๓ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดเก็บรายได้ - งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ - งานทะเบียนข้อมูลผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น <p>๕. กองช่าง</p> <p>๕.๑ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม - งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย - งานออกแบบและเขียนแบบ - งานรวบรวมโครงการต่าง ๆ - งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น - งานควบคุมการก่อสร้าง - งานตรวจสอบการก่อสร้าง - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ - งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี <p>๕.๒ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี - งานตรวจสอบการก่อสร้าง - งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย - งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง - งานควบคุมการก่อสร้าง - งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๕.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี - งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล - งานแผนงานและการควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ - งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น <p>๕.๔ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแผนงานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม - งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ - งานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ - งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานออกแบบและสำรวจพิจารณาการตรวจสอบค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์และวิจัยวางโครงการก่อสร้างให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - งานสวนสาธารณะ <p>๕.๕ ฝ่ายการผังเมืองและงานอาคารสถานที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานผังเมือง - งาน พรบ.ควบคุมอาคาร - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการการผังเมือง - การควบคุมบังคับใช้ผังเมืองระดับต่าง ๆ - การดำเนินการวางแผนและวางโครงการผังเมืองโดยเฉพาะทางการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท ระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผน 	<p>๕.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี - งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล - งานแผนงานและการควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ - งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น <p>๕.๔ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแผนงานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม - งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ - งานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ - งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานออกแบบและสำรวจพิจารณาการตรวจสอบค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์และวิจัยวางโครงการก่อสร้างให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - งานสวนสาธารณะ <p>๕.๕ ฝ่ายการผังเมืองและงานอาคารสถานที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานผังเมือง - งาน พรบ.ควบคุมอาคาร - งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการการผังเมือง - การควบคุมบังคับใช้ผังเมืองระดับต่าง ๆ - การดำเนินการวางแผนและวางโครงการผังเมืองโดยเฉพาะทางการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท ระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผน 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>ระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบำรุงรักษาอาคารและภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานจัดสถานที่กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานบริการทั่วไป <p>๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งานแผนงานและวิชาการ - งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา - งานการศึกษาพิเศษ(กรณีถ่ายโอนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) <p>๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานศึกษานอกระบบ - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุดประชาชน - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม <p>๗. กองพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๗.๑ ฝ่ายพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ <p>๗.๒ ฝ่ายทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน - งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ-จ่ายพัสดุ - งานเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน - งานการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้ทรัพย์สิน - งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกชนิด <p>๗.๓ ฝ่ายวิชาการและประมวลผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประมวลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ - งานวิชาการพัสดุ - งานการศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็นปัญหา ชัดชัดข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ - งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง - งานติดตามและประมวลผลพัสดุ 	<p>ระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบำรุงรักษาอาคารและภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานจัดสถานที่กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานบริการทั่วไป <p>๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งานแผนงานและวิชาการ - งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา - งานการศึกษาพิเศษ(กรณีถ่ายโอนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) <p>๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานศึกษานอกระบบ - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุดประชาชน - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม <p>๗. กองพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๗.๑ ฝ่ายพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ <p>๗.๒ ฝ่ายทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน - งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ-จ่ายพัสดุ - งานเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน - งานการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้ทรัพย์สิน - งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกชนิด <p>๗.๓ ฝ่ายวิชาการและประมวลผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประมวลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ - งานวิชาการพัสดุ - งานการศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็นปัญหา ชัดชัดข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ - งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง - งานติดตามและประมวลผลพัสดุ 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๘. หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบจ. และทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานวางแผนการควบคุมดูแล การตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนและติดตามผลของส่วนราชการโดยเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาสั่งการ 	<p>๘. หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบจ. และทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - งานวางแผนการควบคุมดูแล การตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนและติดตามผลของส่วนราชการโดยเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาสั่งการ 	

หมายเหตุ

๑.ฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.จ.ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งฝ่ายย้อนหลัง ทั้งนี้ให้มีผลย้อนหลังไม่ก่อนวันที่ ก.จ.จ.ลำปางให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ และกำหนดเงื่อนไขเมื่อตำแหน่งว่างให้ยุบ และมีให้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท.๐๘๐๙.๒/๔๓๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒.ยุบเลิกฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ ตามมติ ก.จ.จ.ลำปางครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙